



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หนองโสน) หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามัน
ตำบลคานหาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการจัดจ้างโครงการ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หนองโสน) หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามัน ตำบลคานหาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการโดยทำการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมจอดรถ กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ราคาากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๔,๙๙๙,๖๐๐.- บาท (-สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ราคางบประมาณ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๕.๑.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หนองโสน) หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามัน ตำบลคานหาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๙๙๙,๘๐๐.- บาท (-สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

ผลงานต้องเป็นสัญญาเดียวกันเท่านั้น และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/๗. ผู้ประสงค์...

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม หากไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภออุทัย และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

กำหนดวันเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เคาะราคา) ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๐.๓๐ น. โดยให้ผู้ค้าสามารถเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่ใดก็ได้

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.- บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) ได้ที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.khanham.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๘๐๐-๖๗๕ ต่อ ๑๑๗ ในวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

